

Số: 57 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 10.89

ĐẾN Ngày: 12/11

Chuyên: khai nhiệm vụ

Ngày 4/4/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham gia ý kiến, thảo luận về kết quả phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016. Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các đơn vị tham dự Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp như sau:

Ngoài nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Báo cáo số 51/UBND-BC, ngày 6/4/2016 của UBND tỉnh; đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội thuộc ngành lĩnh vực quản lý; khẩn trương đánh giá nguyên nhân và đề ra các biện pháp hiệu quả để đẩy mạnh thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch có kết quả đạt thấp trong quý I, đặc biệt là kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; phấn đấu, có biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong quý II và cả năm 2016.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các thiệt hại do khô hạn gây ra, kết quả rà soát phải đảm bảo phản ánh đúng thực tế, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; trong đó, ưu tiên đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, cho chăn nuôi gia súc, gia cầm; ưu tiên nước cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tập trung chăm lo cho đời sống nhân dân, không để người dân bị đói, thiếu nước sinh hoạt và bùng phát dịch bệnh do hạn hán kéo dài. Chủ động có

các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm sản xuất, cuộc sống của nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đặc biệt là năng lực, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ các dự án, chủ trương đầu tư, đặc biệt quan tâm các dự án lớn, dự án có sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những hành vi gây khó khăn, những nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ để phối hợp tốt với ngành thuế tăng cường công tác quản lý thu thuế, thu đúng, thu đủ và chống thất thu thuế, chống các tiêu cực trong lĩnh vực thuế; phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm 2016 đã đề ra.

Tiếp tục triển khai kịp thời và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; việc đề cử, ứng cử phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Có phương án đề kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống về nhân sự đề cử, ứng cử, tình huống về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, ngành lĩnh vực phụ trách, các ngành, các địa phương tự đổi mới, chủ động kêu gọi, xúc tiến đầu tư để khai thác tối đa các lợi thế, trong đó cần quan tâm phát triển thương mại và dịch vụ.

2. Cục Thuế tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm; phát huy tính chủ động của từng cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế để thống kê đầy đủ đối tượng nộp thuế, thẩm định việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp gian lận trong kê khai, nộp thuế.

Tổ chức rà soát và làm rõ dư luận trong xã hội về việc cán bộ thuế có sự thỏa thuận với đối tượng nộp thuế để hưởng lợi bất chính, gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban ngân sách quý I/2016 về việc kê khai và nộp các loại thuế theo quy định của các cơ sở kinh doanh có biểu hiện gian lận thuế, nhất là các nhà hàng, khách sạn, nhà hàng tiệc cưới, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống.v.v...

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê, rà soát và đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời tuyên dương những gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đồng thời thông tin đến người dân đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt nghĩa vụ

thuế đối với Nhà nước.

3. Sở Tài chính:

Tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu biện pháp tài chính theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phân khai nguồn kinh phí hỗ trợ đợt 2 để khắc phục hậu quả hạn hán ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương; trong đó, ưu tiên giải quyết để đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thống kê việc thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển mục đích sử dụng đất đối với các khu vực có nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt là khu vực trên trục đường Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (trong đó nêu rõ lý do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; trường hợp chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng vẫn làm nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thì xử lý vi phạm như thế nào.v.v...).

5. Sở Công Thương:

Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh lừa đảo, trái pháp luật; đồng thời, tuyên truyền, thông tin đầy đủ cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa về các hoạt động lừa đảo của các công ty kinh doanh đa cấp trái pháp luật để tránh thiệt hại cho người dân.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cách thức tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 theo chủ trương của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/4/2016.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thông kê đầy đủ tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với kết quả thống kê. Đồng thời, căn cứ trên kết quả rà soát, có phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước và thổ nhưỡng ở từng địa phương để hạn chế các thiệt hại do khô hạn gây ra trong những năm tiếp theo.

Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; triển khai công tác trồng rừng phòng hộ, sản xuất và các công trình lâm sinh theo kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong công tác trồng rừng và trồng cây phân tán đạt được kết quả tốt.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; chỉ đạo các địa phương nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế của người dân.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu phát triển đàn voi nhà; chủ động, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia để tạo điều kiện thuận lợi cho voi sinh sản.

Tăng cường vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn 500 tấn gạo hỗ trợ từ Trung ương (thực hiện theo Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 29/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Tây Nguyên) để cứu đói giáp hạt cho nhân dân đúng đối tượng, đúng quy định; tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần PCI có kết quả tăng trong năm 2015; chỉ đạo tăng cường cải cách, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao để nâng bậc đối với những chỉ số thành phần còn hạn chế trong năm 2015.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh.

Sớm tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân khai kịp thời kế hoạch vốn của Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách tỉnh năm 2016; rà soát kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2016-2020 phù hợp với khả năng cân đối vốn của Trung ương và địa phương. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, không để tồn đọng vốn và bị thu hồi vốn vào cuối năm.

9. Sở Giao Thông Vận tải:

Rà soát, kiểm tra việc đăng ký kinh doanh và việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn phương tiện của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vật

tải; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe dù, bến cóc, gây mất trật tự, an toàn giao thông và cạnh tranh không lành mạnh; gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động có kế hoạch để phát huy các thế mạnh du lịch trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ; hướng dẫn, vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng hình ảnh thân thiện, chu đáo, đặc biệt là tại các khu di tích, khu du lịch tập trung đông người.

Trước ngày 29/4/2016, hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh triển khai Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Tỉnh ủy về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.

11. Công an tỉnh:

Chủ động có ý kiến với Bộ Công an về những bất cập liên quan đến việc bố trí lực lượng tuần tra theo quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ Công an về quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, hoặc báo cáo xin ý kiến Bộ Công an về việc phân cấp cho lực lượng Công an cấp huyện trong việc tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn, nhất là các thị trấn, khu vực đông dân cư sinh sống.

Chủ động có phương án bố trí lực lượng để trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm đến từ tỉnh khác. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Chủ động rà soát tình hình thực hiện việc đăng ký hộ khẩu, đặc biệt là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, các trường hợp di cư từ nơi khác đến tỉnh; không để xảy ra các điểm nóng liên quan đến vấn đề hộ khẩu, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 18/9/2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh quán triệt lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng có liên quan chủ động hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là người ngoài tỉnh đến thăm quan, du lịch tại tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh Đắk Lắk thân thiện, mến khách. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều ý kiến phản ánh về thái độ phục vụ và cách thức làm việc của lực lượng làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, cảnh sát trật tự.v.v... làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường bộ ở một số địa phương; yêu cầu Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, quán triệt nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân

dân cởi mở, thân thiện đối với người dân, đặc biệt là đối với khách đến từ tỉnh khác.

12. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tập trung đông người; chủ động về điều kiện vật chất và nguồn nhân lực để phản ứng nhanh với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2016 theo tinh thần chỉ đạo của Quân khu V.

14. Đối với các nội dung kiến nghị, đề nghị các ngành, địa phương có văn bản gửi về các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thừa lệnh thông báo đề các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Đảng ủy khối DN, khối các cơ quan tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP; Tâm TTCB, website tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ph 112 b)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Hồng Quý